



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

พิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ว่าง	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๐๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา	ไม่มีผู้สมัคร
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางเจ้าฉ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	ไม่มีผู้สมัคร

/ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๔๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะโงก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย	๑. นางสาวนวิรัตน์ เรืองรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลชะโงก
๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๙๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวจิว ตำบลคำหยาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	๑. นายวิวัฒน์พงศ์ ชุณหชาติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๕๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ริงนก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	๑. นางสาวทัศนชีกา แสงงาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) โดยไม่ต้องจัดส่งผลงานการประเมินทางวิชาการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชิต โรจนอารัมภ์กุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

หมายเหตุ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป